



# TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

*Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle*

6841 S. 180<sup>th</sup> St, Tukwila, WA 98188

Phone: (206) 325-5626 Fax: (206) 324-5849

Website: [www.vmpwa.org](http://www.vmpwa.org)

**Date:** April 28, 2024

## LÁ THƯ MỤC VỤ



Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!

**Chúng ta được mời gọi sống sự sống phục sinh của Chúa với tất cả niềm vui, hăng hái, sáng kiến, và dấn thân quảng đại. Để được như vậy, Chúa Phục Sinh mời chúng ta hãy tháp nhập vào chính Ngài như cành nho gắn liền với thân nho, để sinh nhiều hoa trái. Hãy ở lại trong Chúa và liên kết với nhau. Tòa Tổng Giám Mục Seattle cũng đã từng đưa ra văn kiện “Chúng ta là ngành,” để mời gọi mọi thành phần Dân Chúa trong tổng giáo phận hãy gắn liền với Chúa và liên kết với nhau, nhận ra mọi tài năng, thời gian, cơ hội Chúa ban để hiệp nhất, sống đức tin một các quảng đại và xây dựng Nước Chúa nơi gia đình, xứ đạo, và tổng giáo phận Seattle.**

**Trong niềm vui này tôi cũng xin mời quý Ông Bà Anh Chị Em nhìn lại những tổ chức trong giáo xứ trong hình ảnh những cành nho gắn liền với thân nho tại**

**giáo xứ chúng ta.** Giáo xứ là một gia đình luôn gắn liền với Chúa Giesu Thánh Thể, nguồn mọi ơn phúc. Linh mục, tu sĩ, liên kết với giáo hữu. Hai hội đồng cộng tác với Cha xứ để lên đường hướng và cộng tác vào việc thực thi sứ mạng của giáo xứ thể nhân. Các giáo đoàn là những cành lớn, nối dài sự yêu thương phục vụ của giáo xứ đến các giáo hữu trong vùng rộng lớn của mình. Cạnh đó là các hội đoàn, ca đoàn, ban ngành mời gọi sự tham dự thực tế của giáo hữu vào đời sống tâm linh, sinh hoạt, phục vụ tại giáo xứ.

**Một trong những tổ chức quan trọng của giáo xứ là Ban Bảo Trì, thuộc về Hội Phục Vụ Nhà Chúa.** Ban Bảo Trì gồm nhiều thiện nguyện viên đã làm việc công khai hay âm thầm, sau hậu trường, giúp công tác: mộc, điện, nước, gas, máy sưởi, máy lạnh, kỹ thuật thông tin (internet, điện thoại...), làm vườn (landscape), vệ sinh... Tạ ơn Chúa đã ban cho giáo xứ chúng ta nhiều thiện nguyện viên luôn vui vẻ và hăng hái trong công tác bảo trì nhà thờ và cơ sở (nhà bếp, trung tâm giáo dục đức tin và văn hóa, sân nhà thờ...). Có nhiều công tác tu bổ, sửa chữa, được các thiện nguyện viên có chuyên môn giúp, hy sinh thời giờ gia đình đến giúp, có khi vào ban đêm. Giáo xứ đã tiết kiệm được nhiều tiền nhờ vào Ban Bảo Trì mỗi sáng thứ Hai, nhiều Ông Bà Anh Chị đã đến chùi nền nhà, quét dọn, làm vệ sinh, sắp đặt lại các vật dụng! **Đây là thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức thuộc về và gắn liền với gia đình giáo xứ.** Tôi xin mời gọi có thêm thiện nguyện viên giúp cho công tác bảo trì trong thời gian tới. Xin Thánh Cả Giuse, người thợ mộc khiêm nhu và quảng đại, mà chúng ta mừng vào ngày 1 tháng 5 này, chúc lành cho từng thiện nguyện viên trong giáo xứ chúng ta. **Xin quý thành viên của Ban Bảo Trì đến tham dự đông đủ lễ mừng bổn mạng Thánh Giuse Thợ vào lúc 9:30 am Chúa Nhật tuần tới!**

**Thứ Bảy tuần tới (ngày 4 tháng 5), Đức Tổng Giám Mục Paul Etienne sẽ đến chủ sự thánh lễ và ban phép Thêm Sức cho 64 bạn trẻ trong giáo xứ.** Đây là niềm vui lớn của giáo xứ! Các bạn này đã được học hỏi, cầu nguyện, và tĩnh tâm sốt sắng. Với chương trình chuẩn bị cho bí tích Thêm Sức kéo dài 3 năm, các bạn đã được huấn luyện nhiều về giáo lý, thánh kinh, kinh Tin Kính, và bí tích, và được cơ hội để phục vụ và tạo những mối liên kết gắn gũi và đồng hành với các bạn khác tạo thành môi trường sinh hoạt và phục vụ ở giáo xứ sau ngày Thêm Sức. Xin chúc mừng các bạn và gia đình và xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ muôn ơn thánh cho các bạn!

**Thứ Bảy tuần này Huynh đoàn Đa Minh có tĩnh tâm lúc 9:00 am và mừng lễ**

**Thánh Catarina Sienna, Quan Thầy và có nghi thức khấn dòng trong thánh lễ 9:30 am Chúa Nhật.** Huynh đoàn đã và đang cố võ cho đời sống dòng 3 Đa Minh và gắn liền với gia đình giáo xứ trong đời sống đức tin, cầu nguyện, và phụng vụ, cũng như sinh hoạt và đóng góp xây dựng tân thánh đường! Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Catarina, nguyện xin Chúa chúc lành muôn ơn thánh và bình an trên Ông Huynh Đoàn Trưởng, Ban Điều Hành, và quý Hội Viên!

***Tôi xin mời Ông Bà Anh Chị Em tham dự đông đủ Thánh Lễ Tạ Ơn (lúc 5:00 pm) và Tiệc Gây Quỹ Tân Thánh Đường (lúc 6:00 pm) ngày 11 tháng 5 năm 2024. Xin gửi thiệp phúc đáp cho văn phòng giáo xứ hoặc bỏ vào thùng quỹ xây dựng ở nhà thờ càng sớm càng tốt trong tuần này để giáo xứ chuẩn bị đón tiếp quý Ông Bà Anh Chị Em được chu đáo.***

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta!

*Trong Chúa Kitô.*

  
**Lm Gioakim Đào Xuân Thành**

